

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 14 วันที่ 11 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน (**รายที่ 7 ของมหาวิทยาลัย**) ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก นักศึกษารายดังกล่าวได้รายงานถึงประวัติกิจกรรมตามช่วงเวลาในช่วงก่อนการติดเชื้อถึงปัจจุบัน ดังนี้

นักศึกษาพักที่ The Cube Condo ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ
มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น คือ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ทำโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อน จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะคิดว่าจะได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 เมษายน 2564

เวลา 15.00-18.00 น. เดินทางไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรับประทานอาหารร้าน Sushi Express (สาขาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)

เวลา 18.00-19.00 น. เดินทางกลับบ้านใน จ. ปทุมธานี

วันที่ 2 เมษายน 2564 ไปย่านสถานบันเทิง ถนนเกษตร-นวมินทร์

ซึ่งคาดว่ามิผู้ที่ได้รับเชื้อจาก Cluster ท่อหล่อ ฟ้าใช้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 11 เมษายน 2564 ไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด)

มหาวิทยาลัยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสืบสวนต่อ เพื่อหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพิ่มเติม เช่น ผู้ที่เรียน ผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งแม้มีระดับความเสี่ยงต่ำ แต่อยู่ในกลุ่มที่มหาวิทยาลัยต้องการให้มีการกักตนเองและเฝ้าดูอาการของตนเองเป็นพิเศษ โดยขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อมายัง หน่วยสวัสดิการและประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจร. และให้กักตัวกักบริเวณดูอาการ โดยหยุดเรียนหรือหยุดงานอย่างน้อย 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา และหากเกิดอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบติดต่อหน่วยสวัสดิการและประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจร. อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจร. หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่นักศึกษาและบุคลากรประเมินตนเองที่เว็บไซต์ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/covid/frontend/web/> และพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งให้คณะหรือหน่วยงานทราบและกักตนเอง/กักบริเวณ เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร หรือโรงพยาบาลใกล้ที่พักของท่าน และแจ้งหน่วย

สวัสดิการและประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจร. อย่างเร่งด่วน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4709090 (2 คู่สาย) ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือ อีเมล qanda@mail.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้นักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีคนแออัด มีผู้คนจำนวนมาก เช่น ตลาด และรายงานเมื่อท่านทราบว่าตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อ ได้ที่ <http://bit.ly/Wereport> เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ และประสานงานในการจัดการผลประโยชน์และความคุ้มครองจากประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในโอกาสแรก

ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันฯ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://covid-19.kmutt.ac.th>



ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.